

**จับข่าว  
เอามาอย่า**

**ท**หลายจังหวัดเริ่มต้นตัวด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ จ.อ่างทอง ประมวล มุ่งมาตร รองพ่อเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนที่ห้องสัมมนา โรงแรมซีแอล อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี **วรเชษฐ เศวทรพนิต** ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

**วรเชษฐ** กล่าวว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความอยากที่จะเรียนรู้และได้ประสบการณ์ชีวิต เข้าถึงแก่นแท้ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และชุมชนเกิดรายได้ยั่งยืน



สำหรับวัตถุประสงค์ของจัดโครงการ คือการสร้างศักยภาพบุคลากร องค์กรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจาก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง จำนวน 80 คน

พะเยาเพิ่มความเข้มข้นในการกำจัดมูลฝอย หลังพบผู้ป่วย “ไข้เลือดออก” 12 ราย ใน 4 อำเภอ

โดย **นพ.โกธสุข เพชรบรมิน** นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พะเยา เผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-4 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยสะสมจำนวน 12 ราย พบผู้ป่วยแล้วใน 4 อำเภอ อัตราป่วยสะสมมากที่สุดคือ อ.เชียงคำ รองลงมาคือ อ.แม่ใจ อ.ปง และ อ.ดอกคำใต้ ตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มอายุ 0-4 ปี ยังมีอัตราป่วยสูง แต่พบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 25-44 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้มีการพยากรณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา ปี 2561 คาดว่าจังหวัดพะเยาจะมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ถึง 3 เท่าตัว (ปี 2560 ป่วย 77 ราย)

“**สสจ.พะเยา** จึงขอความร่วมมือประชาชน ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ



1.เก็บบ้าน ให้เรียบร้อย สะอาด 2.เก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ เปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำ” นายแพทย์ สสจ.พะเยากล่าว

เพื่อให้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา **ภานุฉัตร สวัสดิชัย** ประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ **อาน-มารี ตูติก** กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเข้าเยือนเพื่อหารือกระบวนการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านโซเชียลมีเดีย ที่ศาลากลางจังหวัด หลังจากคณะกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สถานกงสุล อ.หัวหิน



“**ภานุฉัตร**”กล่าวว่า กงสุลกิตติมศักดิ์ให้ความสนใจแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของชาวต่างประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่หลายภาคส่วนในจังหวัดสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแก้ไขปัญหาคาการประมงของแรงงานต่างด้าว การจัดการผลผลิตภาคการเกษตรและประมง การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ซึ่งได้รับความสนใจจากกงสุลกิตติมศักดิ์พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลกับชาวฝรั่งเศสที่มาพำนักและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว



เป็นโอกาสดีที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) จับมือ Institute of International Education (IIE) หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP แห่งเดียวในจังหวัด

โดยเมื่อวันก่อน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ Institute of International Education (IIE) หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP เพียงแห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี **ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช** อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ **ดร. Jonathan Lembright** ตำแหน่ง Regional Director for Southeast Asia พร้อมพยานร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศูนย์สอบ TOEFL ITP ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจะเป็นศูนย์สอบเพียงแห่งเดียวในจังหวัด



สำหรับ TOEFL ITP เป็นการสอบสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL ITP จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและข้อบกพร่องทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียนโครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที่สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ที่วัดเข็ยยืน ถนนสันโค้งหลวง เทศบาลนครเข็ยราย อ.เมือง จ.เข็ยราย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เข็ยราย และ **สมพร ไข่มงายาง** ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุแห่งความสุข การนำศาสตร์ของพระราชชา **“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”** โดย **วันชัย จงสุทธานามณี** นายกเทศมนตรีนครเข็ยราย นำผู้นำประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมครบครัน

**“สมพร”**กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเอาไว้ โดยเฉพาะ จ.เข็ยราย ถือเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การมีศูนย์ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีกิจกรรม จึงสามารถอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี



**“ปัจจุบันเทศบาลนครเข็ยราย มีผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 12,638 คน ขณะที่เทศบาลนครเข็ยรายตั้งเป้าให้เป็นนครแห่งความสุข จึงร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ จัดตั้งศูนย์กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุ เพื่อดูแลด้านต่างๆ”** วันชัยกล่าว

**“ภาษาไทย”** คือ เอกลักษณ์ประจำชาติไทย และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 นี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี พ.อ.สพ.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการ **“รักษ์ภาษาไทย”** เนื่องในวันภาษาไทย ของนักเรียนในสังกัด โดยมี **รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล** รอง พ.อ.สพ.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ห้องประชุมเพชร สพ.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ



ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การคัดลายมือ เรียงร้อยถ้อยความ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และพินิจวรรณคดี โดยมีนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทั้ง 4 ช่วงชั้น จากนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) รายการละ 1 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษาพิเศษฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน คณะครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม

โดยใช้ข้อสอบกลาง เกณฑ์การให้คะแนน และเฉลยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้ารับการแข่งขันระดับ สพฐ.ต่อไป